

# จับตา45กลุ่มอุตสาหกรรมระทึก

## ●ติดกับสงครามค่าเงิน-สหรัฐ

นายเกรียงไกร เชื้อรณกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ขอมริบว่า ภาคเอกชนกังวลเนื่องจากสถานการณ์เริ่มลุกลามไปยังยุโรป จึงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ซึ่ง ส.อ.ท.อยู่ระหว่างติดตามผลดีและผลเสีย โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะได้รับผลกระทบ 45 กลุ่มอุตสาหกรรม มีผู้ประกอบการทั้งหมด 11,000 ราย ที่มีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการส่งออกไปยังจีนและสหรัฐ และมีสินค้าที่อาจได้รับผลกระทบ 1,102 รายการ เช่น อุตสาหกรรมไฮเทคและเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งไทยถือเป็นฐานการผลิต เพื่อส่งออกไปยังจีน คาดว่าจะประเมินและทราบผลกลางเดือน ก.ค.นี้

ขณะที่ผลในทางบวกกับประเทศไทยอาจได้รับอานิสงส์ หากสหรัฐไม่ซื้อสินค้าหรือนำเข้าสินค้าจากจีน ทำให้อาจหันมานำเข้าสินค้าของไทยแทน อย่างไรก็ตามภาคเอกชนคาดหวังว่าสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐ จะเป็นสถานการณ์แค่ชั่วคราว และไม่ทวีความรุนแรง เช่นเดียวกับปัญหาการเมืองระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือ ซึ่งยุติได้ด้วยดี และไม่สร้างความปั่นป่วน

นายเกรียงไกร ยังกล่าวถึงกรณีทีผลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางไปโรดโชว์ยังสหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส เชื่อว่าจะส่งผลดีกับไทย โดยเฉพาะกับการลงทุนในระยะเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เนื่องจากทั้งสองประเทศ เป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมไฮเทคและเทคโนโลยี ซึ่งถือว่าเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย ขณะเดียวกันเชื่อว่าหากมีการลงทุนร่วมกันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์กับประเทศสูงสุด

ขณะเดียวกันยังเตือนให้เอสเอ็มอีทำประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนผันผวน เพราะผลกระทบจากสงครามการค้าอาจทวีความรุนแรงและทำให้ค่าเงินบาทผันผวน โดยค่าเงินบาทอ่อนค่าลงจาก 32 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ อยู่ที่ 32.80 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ เป็นการอ่อนค่าอย่างรวดเร็ว แต่เชื่อว่าจะส่งผลดีต่อภาคการส่งออกให้เติบโต ซึ่งขณะนี้การส่งออกไทยในช่วง 4 เดือน ขยายตัวได้เกินมูลค่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หากไม่มีปัจจัยอื่นมากกระทบ คาดว่าทั้งปี จะเติบโตได้ตามเป้าหมายของกระทรวงพาณิชย์ที่ 9-10%

นอกจากนี้ ส.อ.ท.ยังช่วยเหลือผู้

ประกอบการเอสเอ็มอี โดยจับมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ จัดงานเอสซีบี-เอฟไอที แฟลคเทอรี เอาท์เล็ต ครั้งที่ 16 นำรูปแบบการรับชำระเงินดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์มาใช้รองรับการซื้อสินค้าของผู้ร่วมงาน เช่น การใช้โมบายแบงกิ้งในการสแกนคิวอาร์โค้ด รวมทั้งการชำระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิตผ่านเครื่องรับชำระเงิน ผู้ร่วมงานไร้เงินสดในงานครั้งนี้ได้รับโปรโมชั่นพิเศษ

นายสุวิชัย โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีการประเมินว่าน่าเป็นห่วงว่าจะส่งผลกระทบต่อ

เติบโตของภาคการส่งออกและภาพรวมเศรษฐกิจไทย โดยปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐ และจีน เบื้องต้นประเมินว่าไทยจะได้รับปัจจัยบวกมากกว่าปัจจัยลบ และเห็นว่าไทยควรใช้โอกาสนี้ในการเร่งส่งออก ให้ขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ.



เกรียงไกร เชื้อรณกุล